

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 58 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2015

“การทำงานของพระวิญญูญาณบริสุทธิ์ไหลลงมาจากวาลมเย็น!”

ฉายภาคฤดูร้อนกับผู้คนจาก 27 ประเทศ

ฉายภาคฤดูร้อนมันมินเป็นเทศกาลระดับโลกที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากที่ปรารถนาพระคุณ ในปี 2015 ภายนี้ถูกจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 3 ถึง 6 สิงหาคมที่โดกยูชุน รีสอร์ทที่ในมูจู จังหวัดยอนบุก ในช่วงคืนแรก ศิษยาภิบาลอวูไฮ ดร.แจ ร็อก ผู้นำการสัมมนาโดยไซของพระคัมภีร์จาก สคุดี 62:11 ท่านกล่าวว่าความ รักแท้ต้องมาพร้อมกับการกระทำและความจริงและพระเจ้า ทรงทำการทุกวันนี้อย่างหมายสำคัญ การอัศจรรย์

และการ ทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจ และดังนั้นทรง สำแดงความรักของพระองค์ ท่านบอกให้พวกเรา รวมคนหาหลักฐานของความรัก ของพระเจ้า ในช่วงเช้าคล้ายเหมือนหนึ่งว่าเขากำลังเล่นเกมล่า ชุมทรัพย์ ท่านกล่าวเช่นกันว่าพวกเราพร้อมจะเห็นการทำงาน ของพระเจ้าจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้

การสัมมนาตามมาด้วยการประชุมเพื่อการ บำบัดรักษาของพระเจ้าที่มีการสำแดงการทำงาน

อย่างอัศจรรย์แห่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ผู้เข้า ร่วมสัมผัสกับความรักของพระเจ้าผู้ทรงต้องการ ให้บุตรของพระองค์มีความสุขและเป็นสุข โดย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและพระองค์ทรงต้องการให้ เขาเข้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ หลายคนได้รับการรักษาให้หาย จากโรคต่าง ๆ อาทิ เช่น โรค มะเร็ง โรคหัวใจ โรคต่อกระดูก โรคผิวหนัง โรคเบาหวาน แผลไฟไหม้และนารอนลูก และ ปัญหาทางสายตา เป็นต้น

แม้จะมีประกาศเตือนให้ระวังผลกระทบ ของคลื่นความร้อนสำหรับทั้งประเทศ แต่อากาศ ที่นั่นเย็นสบายด้วยลมเย็นที่ สดชื่นซึ่งพัดมา อย่างต่อเนื่องซึ่งรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ พอดี รุ่งกินน้ำทรงกลมอันงดงาม ก่อนเมฆรูปไม่ กางเขน เมฆรูปที่ลงมาเกาะตามตัวสมาชิกอย่าง เป็นมิตร และดาวตกช่วยให้อุณหภูมิได้สัมผัสกับ ฤทธิ์อำนาจและธรรมชาติ ของพระเจ้าผู้ทรงสร้าง ฟาสวรรค์และแผ่นดินโลกและสิ่งสารพัดที่อยู่ใน



“ฉันโยนไม้เท้าทิ้งและสามารถเดินได้โดยไม่ต้องมีไม้เท้า!”



“ฉันถูกจากเก้าอี้รถเข็น!”



“ตอนนี้ฉันได้อินเสียง!”



“ฉันสามารถมองเห็นโดยไม่ต้องใส่แว่นสายตา!”



ผู้คนบนเวทีได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่าง ๆ ของเขาด้วยคำอธิษฐานของดร.แจร็อก ลีและกำลังรอยยิ้ม ที่เป็นพยานถึงการหายโรคของคนในช่วงการประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้าที่ฉายภาคฤดูร้อนมันมินซึ่งจัด ขึ้นในเดือนสิงหาคม 2015 (ภาพเล็ก: ผู้คนที่ให้คำพยาน)

ที่เหล่านั้นด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อเรา ในวันแห่งกีฬาในวันที่สอง แมคนพูดภาษา ต่างกันและมีคนจากหลายเชื้อชาติผสมผสาน กัน ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียว กันด้วยความ ยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า ในคืนที่สามในช่วงการ

นมัสการและการสรรเสริญรอบกองไฟ ทุกคน ถวายการ ขอบพระคุณแด่พระเจ้าผู้ทรงประทาน สันติสุขและความสุขที่แท้จริงให้กับเขาซึ่งไม่มี สิ่งใดในโลกนี้สามารถให้ได้ เขา เต็มล้นด้วย ความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อการเสด็จกลับมา

ครั้งที่สองขององค์พระผู้เป็นเจ้าและด้วยความ หวังในเรื่องนี้ครั้งกับพระองค์ในสวรรค์ ภายภาคฤดูร้อนมันมินปี 2015 มีผู้คนเข้า ร่วมจาก 27 ประเทศ กิจกรรมต่าง ๆ ถูกแปลเป็น ต่าง ๆ สิบภาษา ขอให้เรา ขอบพระคุณและถวาย

สร้างรักแด่พระเจ้าผู้ทรงสถิตย์ชื่อผู้ทรงกระทำการ อย่างยิ่งใหญ่ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ตอน นี้ขอให้เราหวนคิดถึงหลักฐานแห่งความรักของ พระเจ้าผ่านคำพยานบางส่วนของบรรดาสมาชิก ที่มาจากเกาหลี และจากต่างประเทศ

“ขาของฉันที่เป็นอัมพาตหายเป็น ปกติ! ฉันเดินได้แล้ว!”

สามสิบปีที่แล้ว ฉันป่วยเป็นโรคโพรง กระดูกสันหลังตีบแคบ และทำให้ขาของฉัน เป็นอัมพาต ฉันเดินไม่ สะดวก แต่เมื่อ ฉันเข้า ภายภาคฤดูร้อนปี 2015 ฉันได้รับพระคุณของ การกลับใจอย่างดั่งแท้ในช่วงการสัมมนา ของดร.แจร็อก ลี ใน ช่วงการประชุมเพื่อการ บำบัดรักษาของพระเจ้าที่จัดขึ้นตามมา ฉัน รับเอาคำอธิษฐานของท่าน จากนั้นขาซ้าย ของฉันก็ หายเป็นปกติและฉันสามารถเดิน ได้ ฮาเลลูยา!



ลาดา ออัสติน (อินเดีย)

“ฉันหายจากโรคหลอดเลือด”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2015 ฉันเป็น โรคหลอดเลือดที่หลังด้านซ้าย ของฉัน โรคนี้ทำให้ฉัน ทุกข์ทรมานมากจนฉัน นอนไม่หลับ อาการเจ็บ ปวดนี้ยาวนานไปจนถึง วันที่ 3 สิงหาคม ฉัน ต้องการเข้าฉายภาคฤดูร้อน ดังนั้นฉันจึงขอรับเอา คำอธิษฐาน เพื่อผู้ป่วยของดร.ลีผ่านระบบตอบ รับอัตโนมัติและพจนานุกรมจากเมืองมวนบนแผ่นดิน หลังของฉัน จากนั้นอาการเจ็บปวด ก็หายไป ฉัน รับเอาคำอธิษฐานของท่านในคืนแรกเช่นกันและ จากนั้นฉันก็หายจากโรคนี้อย่างสมบูรณ์



มัคนายิกาเฮียวซุก มุน คริสตจักรมัน มินกวางจู (เกาหลีใต้)

“ผมหายจากโรคเบาหวาน”

ผมมีระดับน้ำตาล ในเลือดสูงมากจนผม ต้องรับเอาอินซูลิน 35 หน่วยต่อวัน หลังจาก ผมมาเกาหลีเพื่อเข้า ภายภาคฤดู ร้อนผมไม่ รับเอาอินซูลินอีกเลย แต่ก็ไม่มีอาการผิดปกติ ใดเกิดขึ้นกับผม ยิ่งกว่านั้น ผมรับประทาน ทุกสิ่งที่ผมต้องการ แต่ผมก็ไม่มีอะไร หลัง จากผมรับเอาคำอธิษฐานของดร.ลีผมรู้สึกว ่าร่างกายและจิตใจของผมสะอาดเหมือนกับ ทอง ฟ่ำที่มีคัลลิมกลายเป็นทองฟ่ำที่สดใส ผม รู้สึกดีมาก



วิกเตอร์ เวลซ (โคลอมเบีย)

“ฉันหลุดพ้นจากภาวะกระดูกหลุด ออกหลังจาก 53 ปี”

หลังจากคลอลูก ขอดกระดูกของฉันท บวมและฉันทปวด ฉันท ไซยาสมุน ไพรชนิด หนึ่งจีที่บริเวณที่เจ็บ ปวด แต่วิธีนั้นก็ ไม่ได้ รักษาอาการดังกล่าวให้ หายขาด ฉันทไม่สามารถ ให้ออกกระดูกของฉันทได้ ดังนั้นฉันทจึงอยู่ใน ความเจ็บปวดมา เป็นเวลานาน แต่หลังจากฉันท รับเอาคำอธิษฐานของดร.ลีในคืนแรก ฉันทเริ่มอ ะบายของฉันทได้และไม่มีอาการปวด ในที่ สุดฉันทก็ หลุดพ้นจากภาวะกระดูกหลุดออกหลังจาก 53 ปี ของความทุกข์ทรมาน



มัคนายิกาจุงฮี ปาร์ก คริสตจักรจีนที่ 1 (เกาหลีใต้)

พระเจ้าคือผู้ประทานรางวัลให้กับเรา



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อิก ลี

“แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่า พระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่ขยันหมั่นเพียรแสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6)

เขากระหาย และทรงเลียดูเขาด้วยมานาและนกคุ้มเมื่อ เขาหิว แต่กระนั้นเขาก็ไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้า

แต่โยชูวาและคาเลบแตกต่างจากคนอื่น กันดารวิถี 14:7-8 เขียนไว้ว่าทั้งสองคนบอกกับคนอิสราเอลว่า “แผ่นดินที่เราได้เที่ยวสอดแนมดูตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกิน ถ้าพระเยโฮวาห์พอพระทัยในพวกเรา พระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในแผ่นดินนี้และทรงประทานแก่เรา เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์” ทั้งสองคนเชื่อในพระเจ้าผู้ใดทรง สัญญาว่าจะนำเขาออกจากอียิปต์ไปยังแผ่นดินอัน เขาเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ในเรื่องชีวิตที่ได้รับพระพรใน แผ่นดินที่บริบูรณ์ไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนมเช่นกัน

พระเจ้าทรงพอพระทัยกับรายงานแห่งความเชื่อที่โยชูวากับคาเลบได้กระทำและทรงอวยพรให้เขาเข้าไปสู่คานาอัน เรา ควรมองพระคำของพระเจ้าด้วยสายตาแห่งความเชื่อเช่นกัน จากนั้นเราก็สามารถเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและได้รับ พระพรจากพระองค์

2. เราเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานสวรรค์และรางวัลอันงดงามให้กับเรา

ฮีบรู 12:2 กล่าวว่า “หมายเอาพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จเพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้น พระองค์ได้ทรงทนเอากางเขนทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรและได้เสด็จประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว”

พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ก่อนนิรันดร์กาลและสถิตอยู่กับพระองค์เมื่อ พระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัด อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงถูกเขียนโดยมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นและรับเอาความทุกข์ ทุกชนิด จากนั้นพระองค์ทรงถูกตรึง หนทางที่พระองค์เลือกนั้นยากลำบากและหนักหนาสาหัส

พระเยซูทรงเชื่อว่าผู้คนจำนวนมากจะได้รับการช่วยหรืออดโทษผ่านทางแห่งความรอดที่พระองค์ได้สร้างไว้ พระองค์ เชื่อพระเจ้า จะทรงพิชิตสิ่งนั้น พระองค์เชื่อเช่นกันว่าพระองค์มีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งใหญ่กับพระเจ้าตลอดไป หลังจากพระองค์ทรงทำหน้าที่สำเร็จในฐานะผู้ช่วยหรืออดโทษ เพราะเหตุนี้พระองค์จึงไม่สนใจเกี่ยวกับสิ่งใดเลยไม่ว่า จะเป็นความอับอายก็ตาม

โมเสสผู้นำของกรออพเพนเป็นโอรสของธิดาแห่งอียิปต์ ท่านมีทั้งทรัพย์สินเงินทองและอำนาจ แต่ฮีบรู 11:25-26 กล่าวว่า “[โมเสส] เลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริ่งสำราญในความบาปสักเวลาหนึ่งท่านถือว่าความ อภัยของพระคริสต์ประเสริฐกว่าคลังทรัพย์ในประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบำเหน็จที่จะได้รับนั้น”

นี่คือความเชื่อ การมองไปที่บำเหน็จถือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเชื่อในพระเจ้า ด้วยการมองไปที่บำเหน็จรางวัล เราสามารถแสดงออกถึงความเชื่อ ได้มากขึ้นด้วยความหวังในเรื่องสวรรค์ ดังนั้น เราควรเชื่อว่าพระเจ้าคือผู้ประทาน รางวัลเหมือนที่วิวรณ์ 22:12 กล่าวว่า “ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการ กระทำของทุกคน”

3. วิธีการเชื่ออย่างสมบูรณ์ว่าพระเจ้าคือผู้ประทานรางวัลให้กับเรา

1) เราควรเข้าสู่หน้จิตใจของเราด้วยพระคำของพระเจ้าและการมีจิตใจที่แท้จริง

จิตใจที่แท้จริงหมายถึงจิตใจที่สัตย์จริงซึ่งไม่มีความเท็จ จิตใจดีงามที่ปราศจากความชั่ว และจิตใจบริสุทธิ์ที่เป็นเหมือน พระทัยของ

องค์พระผู้เป็นเจ้า นี่เป็นจิตใจฝ่ายวิญญาณ เมื่อผู้คนมีจิตใจที่แท้จริงเท่านั้นเขาจึงจะสามารถประกาศถึง ความเชื่อที่แท้จริงได้และสิ่งนี้เป็นผลมาจากความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงยอมรับว่าเป็นความชอบธรรมและนำไปสู่ ความรอด (โรม 10:10)

หากท่านรักโลกหรือสิ่งของโลก ท่านก็ไม่สามารถมีจิตใจที่แท้จริงได้ ถ้าปราศจากจิตใจแบบนั้นท่านก็ไม่สามารถสละ ตนเองอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้มีผลอันงดงามอย่างแท้จริง ท่านควรมีจิตใจที่แท้จริง เมื่อถึงจุดนั้นท่านจะไม่หวั่นไหวและ หดหู่กำลังใจ ท่านสามารถออกไปด้วยชัยชนะจนถึงที่สุด

มัทธิว 13:44-46 กล่าวว่า “อีกประการหนึ่งอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ใดพบ แล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความปรารถนาใจไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อขุมทรัพย์นั้นอีกประการหนึ่งอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีซึ่งเมื่อ ได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากกว่าไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้น”

เหมือนที่กล่าวไปแล้วว่าท่านต้องการหาผู้เชื่อซื่อสัตย์และได้รับรางวัลที่เตรียมไว้เพื่อท่าน อันดับแรก ท่านต้อง “ขายสรรพสิ่งที่มีอยู่” กล่าวคือ เราต้องกำจัดค้ำหาของเนื้อหนัง ค้ำหาของเรา และความทะนงในลาภยศทิ้งไป และเตรียมจิตใจที่แท้จริง จากนั้นเราก็สามารถมีความเชื่อที่สมบูรณ์ในพระเจ้าผู้ทรงประทานรางวัล

พระเจ้าทรงต้องการให้บุตรของพระองค์มองเห็นสวรรค์ด้วยความหวัง พระองค์ทรงต้องการให้เราแสดงออกด้วยความ เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบแทนเราตามสิ่งที่เราได้กระทำบนโลกนี้ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงพอพระทัยกับคนที่ไม่สูญเสีย ความเชื่อของตนในทุกสถานการณ์ พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของเขาและทรงนำเขาไปสู่ทางแห่งพระพร

2) เราควรอธิษฐานด้วยใจอ่อนน้อมและคิดอาวูให้กับตัวเองด้วยพระคำ

ในพระคัมภีร์มีอยู่หลายข้อที่พระเจ้าทรงสัญญาที่จะประทานรางวัลให้กับเรา (สดุดี 18:20; ลูกา 6:35)

พระเจ้าทรงสัญญาที่จะประทานพระพรให้กับทุกคนถ้าเขาดำเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์ แต่บางครั้งเราก็พบกับ การขมเหงเมื่อเราพยายามที่จะดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า ในกรณีนี้ เราต้องอธิษฐานอย่างอ่อนน้อม และคิดอาวูให้กับตนเองด้วยพระคำเพื่อเราจะไม่สูญเสียความเชื่อที่ว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดในกับเราตลอด เวลาไป

จากนั้นกำลังใจจากเบื้องบนที่จะเอาชนะความยากลำบากทุกอย่างจะมาเหนือเราและเราสามารถรับเอาการทำงานของ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าท่านรู้จักเหตุผลฝ่ายวิญญาณของความทุกข์ยากลำบาก และขอบพระคุณด้วยความชื่นบาน อยู่เสมอ สิ่งนี้คือความสว่างและความมืดไม่สามารถยึดหยัดอยู่ได้ เราสามารถทนกับความทุกข์ลำบาก เราไม่รู้สึกท้อใจในการขมเหง และเราสามารถชื่นบานเพราะรางวัลที่จัดเตรียมไว้เพื่อเราในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ พระเจ้าทรงสัญญาที่จะประทานรางวัลให้กับเราเหมือนกับที่พระองค์ทรงสัญญาที่จะประทานแผ่นดินแห่งพระพรให้กับคนอิสราเอล เมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์คือผู้ประทานรางวัลให้กับเรา เราก็ สามารถได้รับพระพร ผมขอวิงวอนท่านให้เชื่อในพระคำของพระเจ้าและวิงแวงอย่างกระตือรือร้นแต่ต้องพบกับความ ยากลำบากในความเป็นจริง ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าเมื่อท่านทำเช่นนั้นแล้วท่านจะถวาย สงสารแด่พระเจ้าในทุกที่ทุกแห่งที่ท่านไป

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรมิมินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	2. คริสตจักรมิมินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
การทรงบำเพ็ญกุศล - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำเพ็ญกุศลด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์	3. คริสตจักรมิมินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระ โโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	4. คริสตจักรมิมินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ทุกพันปี และสวรรค์นิรันดร์
การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงาน มงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	5. คริสตจักรมิมินเซ็นทรัลเชิร์ชประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่เรามาร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
	“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน” “ในผู้คนที่ความรอดไม่มีเลย ด้วยความเมตตาซึ่งให้พรทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ตัวใดที่”



ศิษยาภิบาล วลาดิเมียร์ โอสี ปอฟและ ภรรยาของท่าน (รัสเซีย)

“ผมสัมผัสถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าอย่างมาก”

ในช่วงเข้าค่ายอากาศดีและเย็นสบายมาก เมื่อเราเห็นแมลงปอจำนวนมากเรารู้สึกเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้า ใน คีนแรกผู้คนจำนวนมากหายจากโรคและสัมผัสกับการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในท่ามกลางพวกเราอย่างมาก ในช่วงการนมัสการและการสรรเสริญรอบกองไฟในคืนที่สามเรามีความสุขที่ได้สัมผัสกับความรักของพระองค์ สมาชิก คริสตจักรเดินไปมาอย่างเป็นระเบียบมาก ผมรู้สึกขอบพระคุณที่ผมเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวมันมิน



ศิษยาภิบาล ซโลมี อับบรามอฟและ ภรรยาของท่าน (อิสราเอล)

“มันมินเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า”

ศิษยาภิบาลอาวโซ ดร.แจร์อ็อก ลีอยู่กับสมาชิกไปจนกระทั่งกิจกรรมทั้งหมดจบสิ้นลงและผมรู้สึกประทับใจมากเพราะนี่ แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของท่าน ภรรยาผมหายจากโรคปอดบวมและโรคถุงน้ำดีอักเสบ โดยคำอธิษฐานของท่านที่อยู่เหนือพื้นที่และกาลเวลา ด้วย การเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อนปี 2015 เราเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้ามากขึ้น และเราเริ่มรักเกาหลีมามากขึ้นเนื่องจากมันมิน



2015 มันมินปี ค่ายภาคฤดูร้อน

วันแข่งกีฬา



การนมัสการและการสรรเสริญรอบกองไฟ



เชน เม ชุน (สิงคโปร์)

“ฉันหายโรคนในขณะที่ ร้องเพลงสรรเสริญ”



ฉันเต็มล้นด้วยความหวังในเรื่องเชษฐาเล่มใหม่เมื่อฉันเห็นศิษยาภิบาลอาวโซร้องเพลงสรรเสริญด้วยน้ำตาไหลในช่วง การนมัสการและการสรรเสริญรอบกองไฟ ฉันตัดสินใจที่จะกำจัดความชั่วไปจากจิตใจของฉัน บรรลุถึงการมีจิตใจที่ ดิงาม และกลายเป็นผลของวิญญูณอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เดียวกัน ฉันหายจากอาการอาหารไม่ย่อยซึ่งรบกวนฉันมา เป็นเวลา 20 ปีเช่นกัน ฮาเลลูยา!



ศิษยาภิบาล สแตนลีย์ เอ็มโบโก (เคนยา)

“อากาศสบาย ๆ ด้วยสายลมเย็น”



ผมเห็นผู้คนจำนวนมากหายโรคโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ด้วยตาตัวเอง พระเจ้าทรงทำให้อุณหภูมิลดลงด้วยสายลม เย็น ดั่งนั้นอากาศจึงไม่ร้อน นั่นเป็นอากาศที่ดีที่สุดในช่วงวันแข่งกีฬาที่มีลมเย็นและสดชื่นพัดมาและเราสามารถสัมผัส กับพระเจ้า



ศิษยาภิบาล โจนาธาน ออร์เทก้า (ฟิลิปปินส์)

“ผมเห็นแมลงปอจำนวนมากลงมาจากเบื้องบน”



สมาชิกมันมินใจดีกับผมมากและผมรู้สึกขอบพระคุณอย่างยิ่ง ผมมีความสุขและชื่นบานมากในช่วงเข้าค่าย ผมเห็น แมลงปอจำนวนมากบินลงมาจากเบื้องบนเหมือนเกล็ดหิมะที่โปรยลงมา ใครจะสามารถอธิบายถึงสิ่งนี้ได้ นอกจากจะ บอกว่าเป็นการอัศจรรย์!

ความรักของพระเจ้าปรากฏอยู่ในการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์

ค่ายภาคฤดูร้อนมันมินถูกจัดขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมของทุกปี หมายสำคัญ การอัศจรรย์ และการทำงาน ด้วยฤทธิ์อำนาจที่ปรากฏขึ้นในค่ายช่วยให้ผู้เข้าค่ายสัมผัสกับความรักของพระเจ้าและมีความหวังเพิ่มมากยิ่งขึ้นใน เรื่องสวรรค์ คืนแรกของการเข้าค่ายปี 2015 ดร.แจร์อ็อก ลี นักฟื้นฟูผู้มีชื่อเสียงระดับโลก นำการสัมมนาและการประชุม เพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้า หลายคนหายจากโรคต่าง ๆ ของตนและได้รับคำตอบ ต่อไปนี้เป็นคำพยานบางส่วน ของคนเหล่านั้น

“ฉันเริ่มได้ยินเสียงและหายจากโรคมะเร็งเต้านม”

ฉันเกิดมาเป็นคนปกติ แต่เมื่ออายุสี่ขวบฉันเริ่มไม่ได้ยินเสียงหลังจากที่ฉันครบปีของตอน ในเดือนกันยายน 2014 ฉัน เริ่มเข้าร่วมการนมัสการของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลและการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ฉันได้รับเอาอธิษฐานของคร.ลีในหลายช่วงและสองเดือนต่อมาฉันพบว่าฉันหายจากโรคมะเร็งเต้านม นอกจากนี้ ฉัน ยังเริ่มได้ยินเสียงด้วยเช่นกัน และในช่วงการประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้าในค่าย ฉันเริ่มได้ยินเสียงชัดเจน มากขึ้นและสามารถแยกแยะเสียงของผู้คนและเสียงเครื่องดนตรี

คุณจีเท เท คาสล (เดนมาร์ก)



“สายตาของฉันดีขึ้นและข้อมือที่แตกหายเป็นปกติ”

ฉันทนทุกข์จากภาวะสายตาเอียงและสั้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีคนแนะนำให้ฉันไปหาหมอ แต่ฉันจึงพบกับความเจ็บปวดเมื่อฉันงอข้อมือของฉัน เมื่อฉันไปโรงพยาบาล หมอบอกให้ฉันผ่าตัด บางครั้งอาการปวดกระจายไปยังข้อศอกทั้งสองข้างของฉันและฉันขยับข้อศอกเหล่านั้นไม่ค่อย สะดวกนัก แต่หลังจากคำอธิษฐานของคร.ลีฉันเริ่มมองเห็น โดยไม่ต้องใช้แว่นและอาการปวดที่ข้อมือขวาและข้อศอก ทั้งสองข้างก็หายไป

คุณชินเชีย แม็กมิลาน (ออสเตรเลีย)



“ฉันหายจากอาการกระดูกข้อสะโพกแตก”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ฉันตกลงมาจากที่สูงประมาณสองเมตรและหมอวินิจฉัยพบว่ากระดูกข้อสะโพกของฉันแตก ฉันได้รับแจ้งว่าการรักษาจะใช้เวลาหกเดือน ในช่วงสามเดือนแรกฉันใช้เครื่องช่วยเดิน ในเดือนที่สี่ฉันอาศัยไม้เท้า และ ยังเดินกระโดดกระเผลกอยู่ ก่อนเข้าค่ายไม่นานฉันมีอาการปวดอย่างรุนแรงและไม่สามารถลุกเข้าได้ฉันมีปัญหา กับการเคลื่อนไหวไปมา แต่เมื่อฉันรับเอาคำอธิษฐานของคร.ลีในช่วงการประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้า ฉัน รู้สึกรอนขวาวไปทั่วบริเวณที่มีความเจ็บปวดและจากนั้นเริ่มเดิน โดยไม่มีความเจ็บปวด!

คุณมินจู คิม (เกาหลีใต้)



“เอ็นหัวไหล่ของผมที่ฉีกขาดหายเป็นปกติ”

หนึ่งสัปดาห์ก่อนการเข้าค่าย หัวไหล่ด้านซ้ายของผมฉีกขาดในขณะที่ผมกำลังแบกของหนัก โรงพยาบาลบอกให้ผม เข้ารับการผ่าตัด แต่ผมต้องการรับการรักษาด้วยความเชื่อในค่ายภาคฤดูร้อนของมันมิน ผมเตรียมตัวสำหรับค่ายนี้ ด้วยใจปรารถนาอย่างแรงกล้าและอ่านหนังสือ “สาส์นจากกางเขน” ในภาษาเวียดนาม ในช่วงการประชุมเพื่อการ บำบัดรักษาของพระเจ้า ผมรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูโต จากนั้นผมรู้สึกเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่หัว ไหล่ของผม หลังจากนั้น ผมพยายามยกแขนด้านซ้ายของผมขึ้นและผมไม่มีความเจ็บปวดอยู่เลย ผมสามารถยกแขน ขึ้นลงได้อย่างอิสระ

คุณฮานตัง (เวียดนาม)



“ฉันสามารถเดินโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า”

วันหนึ่ง ฉันกำลังปั่นจักรยานไปบนลาดฟ้าเพื่อเก็บพริกที่ฉันได้ปลูกเอาไว้ ทันใดนั้นฉันได้ล้มและฉันตกลงมาบนพื้น ฉันมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ขาทั้งสองข้างของฉันและมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนบวมอยู่ที่กระดูกข้อเท้าด้านขวาของฉัน ฉันไม่สามารถยืนขึ้นได้ และฉันต้องใช้ไม้เท้า ในช่วงประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้าของค่าย เมื่อฉัน รับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูโต ฉันรู้สึกที่กระดูกข้อเท้าของฉันอย่างมากเหมือนโดนพริกป่นสีแดง เมื่อ ฉันจับที่ข้อเท้าที่นั้นร้อนมาก หลังจากนั้น ฉันเริ่มเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าอีก

มัตนาฮิกา อินซัค เบง (คริสตจักรเขตที่ 1 เกาหลีใต้)



จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C ttp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเซียงราย จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเซียงราย

Thai

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เซียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net